



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 1,11 มูลค่าข่าว .-

## คุมเข้มบุนหรีไฟฟ้า

### ‘ศธ.’ออกประกาศ ป้องกันลามเข้านร. ขูฟันวินัยผู้ฝ่าฝืน

“เพิ่มทุน” ลงนามประกาศมาตรการ  
ควบคุมการแพร่ระบาดของบุนหรีไฟฟ้า  
ในสถานศึกษา กำชับปฏิบัติตาม  
อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนด

➡ ต่อ : บุนหรีไฟฟ้า -หน้า 11

### บุนหรีไฟฟ้า

บทลงโทษทางวินัยบุคลากรทางการศึกษา  
หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุนหรีไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2568 เพิ่มทุน ชิดชอบ รว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 เรื่อง มาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของบุนหรีไฟฟ้า ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของบุนหรีไฟฟ้ามีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอารมณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักเรียน และนักศึกษา ซึ่งในคราวประชุมคณะ รัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 กรม.เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงและ ใช้บุนหรีไฟฟ้าในสถานศึกษาทุกระดับ

ประกอบกับปัจจุบันบุนหรีไฟฟ้า ถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามา ในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวง พาณิชย เรื่อง กำหนดให้บารากูและ บารากูไฟฟ้าหรือบุนหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 รวมทั้งบุคคลที่มีไว้ในครอบครอง หรือรับไว้ซึ่งบุนหรีไฟฟ้าถือว่ามีความผิด ตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และ ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุนหรีหรือเขต

ปลอดบุนหรีในเขตปลอดบุนหรี พ.ศ.2561 ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการเข้าถึงและการใช้ บุนหรีไฟฟ้าในสถานศึกษาและสถานที่ ทำงานส่วนราชการในสังกัดและองค์กร ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดของบุนหรีไฟฟ้า ดังนี้ 1.สร้าง ความตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยและโทษ ของบุนหรีไฟฟ้าทั้งต่อสุขภาพร่างกายและ โทษทางอาญาให้แก่กันเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ อาชี สอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียน การสอน กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆ

2.ให้ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาหรือ สถานที่ทำงาน จัดให้มีเครื่องหมายแสดง ไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอด บุนหรีและบุนหรีไฟฟ้า3.ให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นสอดส่อง ดูแลหรือป้องกัน มิให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุนหรีไฟฟ้าทั้งการ สูบ จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือ สนับสนุนอย่างหนึ่งอย่างใด และ 4.หาก มีกรณีตรวจพบ หรือมีการร้องเรียนกล่าวหา



◀...รับบุนหรีไฟฟ้า : เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้าน หลังหนึ่งในย่านลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. โดย สามารถจับกุม น.ส.ชญานิษฐ์ (สงวน นามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมยึดของ กลางบุนหรีไฟฟ้าจำนวน 4 หมิ่นขึ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ปริศนา ไฟฟ้า ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ทันที กระทรวงศึกษาธิการขอกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด